

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผล
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

เรื่อง
การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ HYBRID

ภายใต้หัวข้อ

"เกษตรศาสตร์เพื่อมวลชน: วิทยาศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สุขภาวะที่ยั่งยืน"
(KASSETSART FOR AIL: EXPANDING KNOWLEDGE OF
THE LAND TOWARDS SUSTAINABLE WELL-BEING)

สรุปการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2566

ตัวชี้วัดที่ OIT 30 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ที่	แนวทางการดำเนินการ	รายละเอียดการดำเนินการ
1.	ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม	การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2566 ในรูปแบบ Hybrid ภายใต้วีธีชื่อ "เกษตรศาสตร์เพื่อมวลชน: พัฒนาศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สุขภาวะยั่งยืน" (KASSETSART for AIL: Expanding Knowledge of the Land towards Sustainable Well-Being)
2	สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	ได้เชิญ กระทรวง กรม ต่างๆ เป็นเจ้าภาพร่วม และที่ปรึกษา คณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ รวมถึง สมาคมวิชาชีพ และหน่วยงานภายนอกอื่นๆ มีจำนวนทั้งสิ้น 68 คน โดยมีหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและอำนวยการให้การจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
3.	ผลจากการมีส่วนร่วม	ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 มีผู้มาประชุม จำนวน 49 คน ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น จำนวน 22 คน และมีผู้เข้าร่วม 2 คน โดยที่ปรึกษาจากหน่วยงานภายนอก ได้รับทราบผลการดำเนินการจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 60 และร่วมพิจารณาแนวทางการจัดการประชุมทางวิชาการครั้ง 61 รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร จะประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของตนเองในการส่งบทความเข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรมีผลงานที่เป็นกรณีตัวอย่างในพื้นที่เกี่ยวข้องกับ BCG ด้านเกษตร ที่ขับเคลื่อนโดยเกษตรกร และกรมวิชาการเกษตร จะช่วยให้ข้อมูลสนับสนุนที่เกี่ยวกับผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหารในอนาคต
4	การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะนำประเด็นไปพิจารณารูปแบบการจัดการประชุมครั้งต่อไป ให้สมาคมวิชาชีพต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับการประชุมวิชาการ รวมถึงเป็นการยกระดับ e-proceeding ของการประชุมฯ ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น